

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 564\* Năm 12/ 2023 \* Chúa nhật 22/01/ 2023

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Là thư mục từ*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**N**gười Việt Nam chúng ta đang ở trong những ngày đầu năm, những ngày quan trọng bậc nhất trong năm. Có thể nói nhiều người Việt Nam bị cuốn hút vào dịp tết, dịp Noel. Cuốn hút trước tiên vì lý do kinh doanh. Có người cho biết : “làm mấy tháng ăn một năm”. Và cũng rất nhiều người trông mong kiếm tiền chi vào dịp tết nên tập trung chuẩn bị sản xuất cả năm để có tiền chi tiêu trong những ngày đầu năm.

Vậy người công giáo ăn tết thế nào cho phù hợp ? Nếu chúng ta theo dõi các thánh lễ trong những ngày tết, chúng ta sẽ thấy Giáo hội không hướng chúng ta về ăn chơi nhậu nhẹt nhưng trong những ngày đầu năm là dịp để hướng chúng ta về cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho hòa bình, bình an ; cầu cho gia đình : cha mẹ ông bà, thầy cô ; cầu cho công việc làm ăn trong năm mới...

Ngày đầu năm không phải chỉ là dịp để chúng ta tổ chức ăn nhậu, say xỉn, cờ bạc nhưng là dịp để củng cố quan hệ giữa chúng ta với người thân quen, để nghỉ ngơi, giải trí... Đây là dịp để chúng ta nâng cao phẩm chất con người của chúng ta, nhất là nâng cao đời sống đạo đức của người công giáo, tạo hành trang tốt đẹp chuẩn bị cho năm mới. Đây chắc chắn không phải là những ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta như tin tức nhiều năm cho thấy : nhiều người bị tai nạn giao thông, nhiều vụ chém giết nhau...

Thực ra ngày đầu năm là những ngày tuyệt vời khi chúng ta có những cuộc thăm viếng nhau, có những lời chúc tốt đẹp cho nhau, có những bước khởi sự hợp tác với nhau trong năm mới... Nhất là, nếu chúng ta, thay vì khoe khoang sự sang chảnh, biết quan tâm đến những người còn nhiều khó khăn còn rất nhiều ở chung quanh chúng ta.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

22/01/2023 CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN -A

## LỜI CHÚC ĐẦU NĂM CỦA CHÚA

*“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”*  
(Mt 6,31-33)

**Suy niệm:** Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta vẫn có thói quen chúc nhau những điều thật tốt đẹp. Thế nhưng chúng ta cũng mừng rỡ rằng những lời chúc đó nếu không phải là những ngôn từ rập theo khuôn sáo thì cùng lắm cũng chỉ là những ước mơ mà thôi. Phần Chúa, Ngài cũng dùng Lời Ngài mà chúc chúng ta, cách đặc biệt trong phụng vụ ngày đầu năm mới. Lời chúc của Ngài nhắm thẳng vào những nhu cầu thường nhật nhưng cấp thiết, là những mối bận tâm lo lắng hàng đầu của chúng ta: “*ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc*”. Thế nhưng, tất cả những thứ đó “*Chúa đã biết thừa*”. Ngài sẵn lòng ban cho chúng ta những điều đó, và còn “*ban thêm*” sau khi Ngài ban cho chúng ta điều quan trọng hơn, quý giá hơn nhiều; đó là chính trọng tâm lời chúc của Ngài: “*Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người*”. Lời chúc cũng là lời hứa. Mà đã hứa thì Chúa sẽ thực hiện.

**Mời Ban:** Bạn có dám tin, dám nhận vào lời hứa-chúc của Chúa không? Mà dám tin cũng có nghĩa là dám liều: dốc sức việc “*tìm kiếm Nước Thiên Chúa*” trước, và sẵn sàng phó thác những sự khác “*ăn gì, uống gì hay lấy gì mà mặc*” để cho Chúa tùy nghi định liệu.

**Sống Lời Chúa:** Trong ngày đầu năm mới bạn và gia đình bạn đọc kinh gia đình và dâng lên Chúa lời cầu xin và quyết tâm của toàn thể gia đình.

**Cầu nguyện:** Đọc *Kinh Trông Cậy* hoặc hát “*Con vẫn trông cậy Chúa*”.



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ Những kẻ khủng bố thiêu sống một linh mục ở Niger.

Chúng tôi xin thông báo với quý vị và anh chị em một tin rất buồn là Cha Isaac Achi, cha sở của nhà thờ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ ở Kafinkoro thuộc khu vực chính quyền địa phương Paikoro của Niger vừa bị những kẻ khủng bố thiêu sống vào lúc 3 giờ sáng ngày Chúa Nhật 15 Tháng Giêng theo giờ địa phương, tức là 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam.

Ngài là linh mục đầu tiên trên thế giới hy sinh trong năm 2023 này.

Tuyên bố của ty cảnh sát Wasu cho biết như sau: “Vào khoảng 03:00 ngày 15 Tháng Giêng, bọn cướp có vũ trang đã xâm nhập vào nhà xứ của Cha Isaac Achi kế bên Nhà thờ Công Giáo Hai Thánh Phêrô và Phaolô, dọc theo đường Daza, Kafin-Koro, Paikoro”

“Thật không may, những tên cướp được cho là đã cố gắng đột nhập nhưng không được và đã đốt cháy ngôi nhà, bị thiêu chết vị linh mục”.

“Một linh mục khác cũng ở trong nhà xứ được xác định là Cha Collins cũng bị bắn vào vai khi cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường. Các đội cảnh sát trực thuộc chi khu cảnh sát Kafin-Koro ngay lập tức được điều động đến hiện trường, nhưng những tên lưu manh đã trốn thoát trước khi họ đến nơi”.

“Cha Isaac đã được tìm thấy đã chết trong khi Cha Collins vẫn còn sống và được đưa đến bệnh viện để điều trị.”

Cảnh sát tuyên bố rằng những nỗ lực đang được tiến hành để bắt giữ những tên cướp.

Nhiều linh mục Công Giáo đã bị sát hại dã man hoặc bị bắt cóc để đòi tiền chuộc ở miền Bắc Niger.

Vào tháng Giêng năm 2021, một Linh mục Công Giáo của Giáo phận Minna, là Cha John Gbakaan Yaji, bị bắt cóc và bị giết bởi những tên cướp có vũ trang ở Bang Niger.

Vào tháng 5 năm 2022, một Linh mục Công Giáo khác, Cha Joseph Bako, qua đời trong khi bị giam giữ bởi những kẻ bắt cóc ở Kaduna.

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2022, Cha Vitus Borogo đã bị sát hại dã man bởi những kẻ khủng bố đã đột kích vào trang trại của ngài ở Kaduna.

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, những kẻ khủng bố lại tấn công và bắt cóc hai Linh mục Công Giáo – là các Cha John Cheitnum và Donatus Cleopas – khi các ngài đang làm công việc mục vụ tại Nhà thờ Công Giáo Chúa Kitô Vua, ở Yadin Gura.



## TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bữa ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Phan Thị Kim Hồng: 10.000.000đ.**



**Ngày Xuân Kính Chúa, Bình An Đến  
Năm Mới Thương Người, Thánh Sống Vô.**